

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC
QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Số: 238 /KH-HĐGDQPAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày 13 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH
Công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017

Thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh; Kế hoạch số 198/KH-HĐGDQPAN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh (GDQP và AN) tỉnh Thanh hoá năm 2017; Quy chế hoạt động của Hội đồng GDQP và AN Thị xã; kết quả công tác GDQP và AN năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục triển khai và thực hiện Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPAN của HĐGDQPANTW ngày 31/5/2016 về danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
- Nâng cao nhận thức toàn diện, hiểu biết những quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng và an ninh, truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, có kiến thức cơ bản về đường lối Quốc phòng và An ninh để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện các Chỉ thị của Đảng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản của các bộ, ngành về GDQP và AN một cách chặt chẽ, thống nhất.
- Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ sát thực tế, mang tính khả thi cao, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ đạt hiệu quả thiết thực; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ GDQP và AN.

- Phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng và các thành viên Hội đồng GDQP và AN các cấp, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp đề ra chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác GDQP và AN trên địa bàn.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP và AN trong tình hình mới”; Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng đối với công tác GDQP và AN trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TU của Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng đối với công tác GDQP và AN trong tình hình mới; và các văn bản của bộ, ngành, Quân khu về GDQP và AN. Làm cho các cấp, các ngành nhận thức đầy đủ và thấy rõ vị trí tầm quan trọng của công tác GDQP và AN trong giai đoạn hiện nay, nâng cao chất lượng công tác GDQP và AN góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, ở từng địa phương.

2. Kiện toàn Hội đồng GDQP và AN thị xã; các xã, phường cùng Ban Thường trực Hội đồng ở các cấp, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, nhất là những thành phần bổ sung mới theo đúng quy định của Luật GDQP và AN. Xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng ở từng cấp và yêu cầu công tác GDQP và AN trong giai đoạn mới.

3. Các cấp khảo sát, phân loại, thống kê số lượng các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP và AN cho các đối tượng cho phù hợp, phấn đấu đạt được 45% tổng số cán bộ trong diện phải bồi dưỡng.

4. Nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên theo quy định. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên GDQP và AN ở các nhà trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và Trung học phổ thông trên địa bàn Thị xã. Các trường THPT dạy môn GDQP và AN theo phân phối chương trình.

5. Phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Hội đồng GDQP và AN các cấp với các cơ quan chức năng cùng cấp tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác GDQP và AN năm 2017.

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

TT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	THỜI GIAN											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A- XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDQP-AN															
1	Xây dựng văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác GDQP và AN năm 2017	Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng GDQP và AN thị xã	HĐGDQP và AN Thị xã ; Hội đồng GDQP và AN các xã, phường												
2	Văn bản chỉ đạo bồi dưỡng kiến thức QP và AN cho đối tượng 4 năm 2017	Chủ tịch Hội đồng GDQP và AN thị xã .	Hội đồng GDQP và AN thị xã .												
3	Kế hoạch kiểm tra công tác GDQP và AN các xã, phường, cơ quan, đơn vị, nhà trường	Ban Thường trực .	HĐGDQP và AN Thị xã ; Hội đồng GDQP và AN các xã, phường .												
4	Khảo sát các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức QP và AN	Chủ tịch Hội đồng GDQP và AN thị xã .	HĐGDQP và AN Thị xã ; HĐGDQP và AN các xã, phường .												
5	Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng GDQP và AN Thị xã	Phó CT Thường trực HĐGDQP và AN thị xã	HĐGDQP và AN Thị xã và các xã, phường .												
6	Xây dựng kế hoạch và phối hợp với Trường Quân sự tỉnh tổ chức mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP và AN đối tượng 3.	Chủ tịch Hội đồng GDQP và AN thị xã .	HĐGDQP và AN Thị xã và các xã, phường .												
7	Tham gia góp ý kiến vào các văn bản của trên về công tác GDQP và AN.	Phó Chủ tịch Thường trực HĐGDQP và AN thị xã .	Thành viên HĐGDQP và AN Thị xã và các xã, phường .												

TT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	THỜI GIAN											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B- TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN															
1	Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh toàn dân														
a	Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục toàn dân bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú.	Phó Chủ tịch HĐ GDQP và AN thị xã .	Ban CHQS thị xã, phòng VH TT, Đài phát thanh, TH thị xã, HĐGDQP và AN xã, phường .												
b	Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền Luật GDQP và AN, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV, pháp lệnh DBĐV cho thế hệ trẻ.	Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP và AN thị xã .	Ban CHQS Thị xã, phòng VH TT, HĐ GDQP và AN cấp xã, phường .												
c	Chỉ đạo thực hiện tốt việc GDQP và AN toàn thị xã thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ ở cơ sở, thông qua các đợt sinh hoạt Đảng, chính trị, phong trào quần chúng, qua các hoạt động của ban, ngành, đoàn thể.	Chủ tịch Hội đồng GDQP và AN thị xã .	Cơ quan Thường trực giúp việc HĐGDQP và AN thị xã, các ban ngành, đoàn thể.												
d	Chỉ đạo các xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền cho thanh thiếu niên tham gia chương trình “Học kỳ quân đội và trải nghiệm cuộc sống” do Bộ CHQS tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức.	Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng GDQP và AN thị xã .	Ban CHQS Thị xã, phòng VH TT, HĐ GDQP và AN cấp xã, phường .												
2	Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.														
*	Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo thông tư 38/2014/TT-BQP của Bộ quốc phòng.														
a	Đối tượng 2: Rà soát số lượng cán bộ thuộc diện đối tượng 2 thị xã và thông báo tham	Chủ tịch Hội đồng GDQP và AN thị xã .	Cơ quan Thường trực giúp việc												

TT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	THỜI GIAN													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	gia bồi dưỡng kiến thức QP và AN tại trường Quân sự Quân khu 4 theo kế hoạch của Hội đồng GDQP và AN tỉnh	AN thị xã .	HĐGDQP và AN Thị xã, các ban ngành, đoàn thể.														
b	Đối tượng 3: Tham mưu cho Hội đồng GDQP và AN thị xã xin ý kiến chỉ đạo HDGDQPAN tỉnh phối hợp Trường QS tỉnh mở 1 lớp đối tượng 3 dự kiến quân số = 80 đ/c.	Chủ tịch HĐGDQP và AN thị xã	HĐGDQP và AN cấp xã, phường, công ty, doanh nghiệp														
c	Đối tượng 4: Chỉ đạo HDGDQP và AN các xã phường và một số đơn vị cơ quan doanh nghiệp cơ bản hoàn thành bồi dưỡng cho số đối tượng 4 dự kiến 10 lớp = 1000 đ/c	Chủ tịch HĐGDQP và AN thị xã	HĐGDQP và AN cấp xã, phường, công ty, doanh nghiệp														
d	Đối tượng khác: Tham mưu cho Thường trực Thị ủy; UBND thị xã mở 1 lớp bồi dưỡng KTQP và AN cho đối tượng là chức việc các tôn giáo.	Chủ tịch HĐGDQP và AN thị xã	HĐGDQP và AN cấp xã, phường														
*	Bồi dưỡng cho các đối tượng theo thông tư 24/2014TT-Bộ quốc phòng																
a	Đối tượng 2: Ban CHQS thị xã thông báo cho các đồng chí tham gia Bồi dưỡng KTQP và AN tại Trường Quân sự QK4 theo chỉ tiêu	Chủ tịch HĐGDQP và AN Quân khu	Ban CHQS thị xã														
b	Đối tượng 4: Ban CHQS thị xã mở 1 lớp bồi dưỡng KTQP và AN quân số = 11đ/c tại đơn vị	Phó CT thường trực HĐGDQP và AN Thị xã .	Ban CHQS thị xã														
*	Bồi dưỡng cho các đối tượng theo thông tư 05/2015/TT-BCA của Bộ công an																
	Ban CHQS thị xã rà soát báo cáo HDGDQP và AN thị xã các đối tượng 2, 3, 4. Tổ chức BD KTQP và AN cho 50% các đối tượng thuộc lực lượng công an, quân số dự kiến 32 đ/c	Chủ tịch HĐGDQP và AN thị xã	Ban CHQS thị xã														

TT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	THỜI GIAN													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	GDQP&AN cho học sinh, sinh viên: Chỉ đạo thực hiện chương trình Giáo dục QP và AN cho học sinh, sinh viên các nhà trường từ Trung học phổ thông đến Cao đẳng và Trung tâm Chính trị Thị xã, theo đúng nội dung, chương trình	Chủ tịch Hội đồng GDQP và AN Thị xã .	Cơ quan Thường trực giúp việc HĐGDQP và AN thị xã, các Trường CĐ; THCN; THPT														
4	Hội nghị, sơ kết, tổng kết, tập huấn, báo cáo																
a	Tổ chức các phiên họp Hội đồng, Ban Thường trực Hội đồng GDQP và AN theo quy chế.	Chủ tịch HĐ GDQP và AN Thị xã	Cơ quan Thường trực HĐGDQP và AN Thị xã .														
b	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐGDQP và AN các cấp; kết quả công tác GDQP và AN (tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất theo yêu cầu của trên).	Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP và AN các cấp.	Cơ quan Thường trực giúp việc cho HĐGDQP và AN các cấp, các đơn vị, nhà trường.														
C- THANH TRA, KIỂM TRA																	
1	Năm 2017 Hội đồng DGQP và AN thị xã tổ chức đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác GDQP và AN ở phường Đông Sơn, Phú Sơn, xã Hà Lan và Trường THPT Bim Sơn, Lê Hồng Phong.	Chủ tịch Hội đồng GDQP và AN Thị xã	HĐ GDQP và AN Thị xã , các đơn vị, nhà trường.														
2	Làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra của Hội đồng GDQP và AN cấp trên.	Phó Chủ tịch TT Hội đồng GDQP và AN Thị xã	Cơ quan TT giúp việc HĐGDQP và AN Thị xã; HĐGDQP và AN thị xã, cấp xã, phường, đơn vị, nhà trường.														

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác QP và AN theo đúng tinh thần chỉ thị số 12/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP và AN trong tình hình mới, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cấp uỷ các cấp, trách nhiệm của chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực QP và AN phải được quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDQP và AN kịp thời đúng với đường lối của Đảng, Nhà nước và sát với tình hình thực tế của thị xã.

2. Công tác GDQP và AN phải được triển khai thực hiện đồng bộ từ Thị xã đến cơ sở. Có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và sự phối hợp có hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDQP và AN

3. Kiện toàn, bổ sung Hội đồng GDQP và AN các cấp đủ chức danh theo quy định. Phát huy vai trò trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng GDQP và AN các cấp. Các thành viên Hội đồng GDQP và AN phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ, gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan và địa bàn được phân công phụ trách. Tích cực chủ động tiến hành các biện pháp thực hiện GDQP và AN ở đơn vị được phân công chỉ đạo.

4. Khảo sát, nắm chắc đối tượng cán bộ trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh để phân cấp, mở lớp bồi dưỡng cho phù hợp, đặc biệt chú trọng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, chức sắc, chức việc các tôn giáo, người lao động trong các cơ quan, tổ chức kinh tế.

5. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác GDQP và AN của các địa phương và các ngành trong năm.

6. Thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác GDQP và AN; tăng cường đổi mới hình thức GDQP và AN toàn Thị xã, lồng ghép giáo dục truyền thống, lịch sử của Đảng, dân tộc, địa phương trong các hoạt động của các tổ chức, đoàn thể thanh niên, nhà trường, đồng thời mở rộng việc bồi dưỡng kiến thức quốc QP và AN cho các đối tượng theo quy định.

7. Cơ quan Thường trực giúp việc cho Hội đồng GDQP và AN Thị xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương giải quyết các mặt công tác bảo đảm, duy trì thực hiện đúng kế hoạch của Hội đồng GDQP và AN Thị xã.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác GDQP và AN ở các xã, phường, ban, ngành kịp thời phát hiện những mô hình mới để nhân rộng, đồng thời chỉ đạo khắc phục những khâu yếu, mặt yếu nhằm đưa công tác GDQP và AN hoạt động có nề nếp có hiệu quả; tránh tình trạng triển khai qua loa đại khái, hình thức.

9. Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm), Hội đồng GDQP và AN báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ GDQP và AN lên Hội đồng GDQP và AN cấp trên theo đúng qui định.

- Hướng dẫn Hội đồng GDQP và AN cấp xã, phường xây dựng kế hoạch công tác GDQP và AN năm 2017 sát với tình hình thực tế địa phương, cơ sở.

- Kế hoạch công tác của HĐGDQP và AN cấp xã, phường phải được thông qua cơ quan thường trực giúp việc HĐGDQP và AN Thị xã (Ban Tham mưu) trước khi trình chủ tịch HĐGDQP và AN cấp Thị xã phê chuẩn. Thời gian thông qua trước ngày 06/02/2017.

10. Đưa nội dung GDQP và AN vào nội dung thi đua trong năm để xét khen thưởng đối với cá nhân và tập thể đơn vị thực hiện tốt công tác GDQP và AN.

11. Quan tâm đầu tư đúng mức cơ sở vật chất, ngân sách cho công tác GDQP và AN đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nơi nhận:

- Hội đồng GDQP-AN tỉnh;
- Các thành viên Hội đồng GDQP-AN thị xã (30);
- Hội đồng GDQP-AN xã, phường (08);
- Các trường cao đẳng; trung cấp, dạy nghề (03)
- Lưu: VT; NC;



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ
Mai Đình Lâm**